



ดม ชาติ ลิก

Khrom Chad Leek (Mid-Day)
Circulation: 000,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5518

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 77.85 Ad Value: 171,270

PRValue (x3): 513,810

ศิลปิน: ใต้

หัวข้อข่าว: จับตาสต็อกยางเมืองจีนระส่ำ ปัจจัยบวกราคายางไทยขยับ

จับตาสต็อกยางเมืองจีนระส่ำ ปัจจัยบวกราคายางไทยขยับ

หลังจาก ดร.วิชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก ทำให้ราคายางพาราในประเทศไทยขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางพาราเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแล้ว จะเห็นได้จากราคายางในท้องถิ่นภาคใต้ ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 63.40 บาท น้ำยางดิบ ณ โรงงาน ราคากก.ละ 58.25 บาท ส่วนที่ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ กก. 64.87 บาท ยางรวมควันชั้น 3 กก.ละ 69.41 บาท ขณะที่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมี ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 52.60 บาท น้ำยางดิบ กก.ละ 54.50 บาท ส่วนที่ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 54.53 บาท ยางรวมควันชั้น 3 กก.ละ 54.75 บาท

สำหรับการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ที่ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมา มีการหารือถึงการพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (อาร์อาร์เอ็ม) ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (เออีทีเอส) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานคร

กรณีนี้ นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ฝ่ายเคาน์ตริบเลตกรรมการชาวสวนยางพาราว่า เกษตรกรอย่าเพิ่งดีใจมากจนเกินไป ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วย เพราะอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆ ก็ได้ ฉะนั้นทางออกที่ดีเกษตรกรต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมกลุ่มเพื่อทำการแปรรูป ปลูกพืช



วิชัย สุขสะอาด (ที่ 2 จากขวา) ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ

อื่นแซมในส่วนยางเพื่อหารายได้เสริมที่จะต้องทำต่อไป และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือต้องลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเป็นกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง และซื้อปัจจัยการผลิตให้ถูกลง

สำหรับสาเหตุที่ราคายางพาราขึ้นในช่วงนี้ นายเชาว์ ชี้แจงว่า มาจากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัยภายในเกิดจากการที่ กยท.รณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยาง 4 แสนไร่ เจ้าของสวนยางขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้การผลิตรายางน้อยลง และอีกปัจจัยที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสต็อกยางในประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ขาดแคลนยางอย่างหนัก ทำให้นักธุรกิจจีนต้องเดินทางมาขอซื้อยางจากประเทศไทยจำนวนมาก ทั้งที่มาติดต่อ กยท.โดยตรง และติดต่อสถาบันเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอีกด้วย



ด้าน นายอุทัย สอนเหล็กทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) เห็นว่า หลังจากที่มิถุนายนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน เพื่อเจรจาซื้อขายจากประเทศไทยนั้น เป็นโอกาสส่งสัญญาณว่าต่อไปราคายางพารา

ของไทยต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน

“ที่คณะนักธุรกิจของจีนมาครั้งนี้ เพราะว่าปีนี้นจีนประสบปัญหาการขาดแคลนยางจึงได้ทำสัญญาซื้อขายยางไว้ล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าคู่ค้าไม่สามารถส่งยางได้ตามสัญญาซึ่งเป็นปัญหาต่อการผลิตของบริษัทยางต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลพวงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน ดังนั้นผู้แทนบริษัทจากประเทศจีนจึงต้องการติดต่อจากสถาบันเกษตรกรจากประเทศไทยที่สามารถรวบรวมผู้ผลิต (ต้นน้ำ) ส่งโดยตรงไปยังบริษัทในประเทศจีนโดยไม่ผลิตสัญญา” นายอุทัย กล่าว

ประธาน สยท. ระบุว่า การเจรจาเบื้องต้นจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ดังนั้น 1.ให้สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตยางแห้ง STR20 และยางแผ่น RSS3 และยางคอมปาวด์ ฯลฯ เพื่อจัดส่งให้ตามสัญญาที่จะตกลงกัน 2.ฝ่ายจีนโดย Miss Xiaoxia Dong จะเป็นผู้รวบรวมบริษัทต่างๆ ในประเทศจีนที่ต้องการยางเพื่อเซ็นสัญญาซื้อขายโดยตรงกับ สยท.

3.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดตราสินค้าเพื่อให้ออมรับซึ่งกันและกัน 4.เมื่อทั้งสองฝ่าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5518

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 77.85 Ad Value: 171,270

PRValue (x3): 513,810

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: จับตาสัตว์กวางเมืองจีนระลอก 4 ภัยภัยบวกราคายางไทยซบเซา



อุทัย สอนเหล็กทวิทย์ (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) พร้อมนักธุรกิจจากจีน

ได้จำนวนขางที่แน่นอนสม่ำเสมอทั้งจำนวนและคุณภาพพร้อมที่จะเซ็นเอ็มโอยู ในขั้นต้นเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งสองฝ่าย และ 5.ฝ่ายประเทศจีนพร้อมที่จะให้การบริหารจัดการ (นอกเหนือจากราคายาง) เพื่อให้กรรมการ สยท.จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลจึงจะประทับตรายืนยันคุณภาพ

“สยท.เรามีความมั่นใจต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิก สยท.ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยางอยู่ในมือถึงปีละ 4.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งถ้ารวมกันเพียง 20% ทั่วประเทศก็จะสร้างฐานอำนาจในการต่อรองราคาได้ ซึ่งมีความมั่นใจว่าเกษตรกรต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง” ประธาน สยท.กล่าวอย่างมั่นใจ

สำหรับคณะตัวแทนนักธุรกิจที่ไปพบในครั้งนี้นี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 8 บริษัทจากเมืองเซียงไฮ้ นำโดย นายหว่อง เฟิร์ค จาก QINGDAO XINMAOYUAN

RUBBER CO.,LTD คณะที่สองซึ่งนำโดย นายซู หง บิง ประธาน บริษัท QUANGDONG JIHUAINVESTMENT DEVELOPING CO.,LTD และคณะจากกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นตัวแทนรัฐวิสาหกิจผลิตล้อยาง ล้อเครื่องบินให้ทหาร

นอกจากนี้สภาเครือข่ายยางได้รับการติดต่อประสานงานจากพ่อค้าชาวจีนจากเมืองชิงเต่า เพื่อหารือคณะกรรมการ สยท.เพื่อร่วมกันวางแผนซื้อขายกับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในเดือนธันวาคมนี้ด้วย

ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีของเกษตรกรที่จะพัฒนาการขยายออกไปอีกขั้นในอนาคตที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยขายยางได้ราคาดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะสามารถยกระดับการซื้อขายยางในรูปแบบใหม่แล้วยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคงและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

● คณณัส กาเจ ●



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13005

หน้า: 13(บน)

Col.Inch: 26.82 Ad Value: 24,138

PRValue (x3): 72,414

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เดือนอย่าสอด้ไล่'ยางตาย' กยท.แนะเกษตรกรผลิตยางก่อนคุณภาพขายได้ราคาดี

เดือนอย่าสอด้ไล่'ยางตาย'

กยท.แนะเกษตรกรผลิตยางก่อนคุณภาพขายได้ราคาดี

การยางแห่งประเทศไทย แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ผลิตยางก่อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอด้ไล่ยางตาย หลังพบในบางพื้นที่ มีการส่งขายยางก่อนไม่มีคุณภาพเดือน อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกยางและความเชื่อมั่นของคู่ค้า ทั้งนี้ กยท. ทุกจังหวัด จะติดตามเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นางฉวีรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก่อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางคายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิตแล้ว จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นนำ จะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพื้นที่ อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่ง ผลให้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและ จำหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หากเกษตรกร ต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท. จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก่อนขนาดใหญ่ และยางก่อนด้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้

ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

นอกจากนี้ ได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก่อนด้วย) อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกำหนดภายใต้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง



MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:53

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพยางก้อนเพื่อขายให้ได้ราคาดี

กยท.แนะเกษตรกรรักษาคุณภาพยางก้อนเพื่อขายให้ได้ราคาดี

โดย MGR Online

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตาย หรือวัสดุแปลกปลอมเจือปนเมื่อนำไปผลิตแล้วจะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางขึ้นน้ำ จะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและจำหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท.จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง นอกจากนี้ ได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหรือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง



THANSETTAJIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:55

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.แนะชาวสวนผลิตยางก่อนคุณภาพไม้สอตยางตาย

กยท.แนะชาวสวนผลิตยางก่อนคุณภาพไม้สอตยางตาย

โดย ฐานเศรษฐกิจ - 24 November 2559

4



www.thai11.com

การยางแห่งประเทศไทย แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม้สอตไส้ยางตาย หลังพบในบางพื้นที่ มีการส่งขายยางก้อนไม่มีคุณภาพ เดือน อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกยางและความเชื่อมั่นของ คู่ค้า ทั้งนี้ กยท. ทุกจังหวัด จะติดตามเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิตแล้ว จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นหน้า จะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและจำหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท. จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

นอกจากนี้ ได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในชั้นตอนหาหรือพิจารณาในการออกเป็นข้อกฎหมายได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

รหัสข่าว: I-161125000649

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tels. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: “ตราง” นำร่องสร้างมาตรฐาน”จีเอ็มพี” ยกระดับยางแผ่นรมควัน ครั้งแรกของโลก

“ตราง” นำร่องสร้างมาตรฐาน”จีเอ็มพี” ยกระดับยางแผ่นรมควัน ครั้งแรกของโลก



ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก “ยางพารา” อันดับต้นๆ ของโลก แต่ที่ผ่านมามีเพียง “ยางแท่ง (Block rubber)” ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากมีการกำหนด มาตรฐานที่เรียกว่า “เอสทีอาร์” (Standard Thai Rubber : STR)” ขณะที่ “ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet)” อีกหนึ่งผลผลิตจากยางพาราที่แต่ละปีส่งออก จำนวนหลายล้านตัน โดยปีที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกประมาณ 6.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท กลับยังไม่มี การสร้างมาตรฐานที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ “การยางแห่งประเทศไทย” จึงผลักดันให้เกิดการกำหนดมาตรฐานยางแผ่นรมควันขึ้นมา มีโอกาสได้ติดตามติดไปยังโรงงานยางแผ่นรมควันใน “จังหวัดตราง” พื้นที่นำร่องยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน พร้อมกับ “ธีรัช สุขสะอาด” ผู้ว่าการยางคนแรกแห่งประเทศไทย



ธีรัช สุขสะอาด

อีอีซี เล่าถึงที่มาที่ไปของการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้ว่า ประเทศไทยมีมาตรฐานสำหรับยางแท่ง ที่ได้รับการยอมรับในการส่งออก ดังนั้น ยางแผ่นก็ควรจะมีความมาตรฐานที่จะใช้วัดเกรดกันได้ชัดเจน เพื่อส่งออกในราคามาตรฐานเดียวกัน จึงมุ่งมั่นผลักดันยางแผ่นรมควัน เข้าสู่มาตรฐาน “จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice : GMP)” ครั้งแรกในโลก ซึ่งเริ่มที่ประเทศไทย โดยกระบวนการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานยางแผ่นรมควัน เริ่มที่โรงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เข้าร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั่วประเทศ 176 แห่ง เป็นโรงงานในจังหวัดตรัง 30 แห่ง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี โดยสถาบันวิจัยยาง กยท.แล้ว 5 แห่ง เป็นการรับประกันว่าผลผลิตที่ออกมามีมาตรฐานเดียวกันหมด ไม่ว่าจะขนาด สี หรือคุณภาพ

“เราพยายามผลักดันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก เรามีสิทธิ์ที่จะสร้างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผลตอบรับจากโรงงานต่างๆ หลังนำระบบจีเอ็มพีไปใช้ ทำให้ยางได้มาตรฐานขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลงและต้นทุนถูกลงด้วย แต่ผมมองว่าขณะนี้เรื่องราคาไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจซื้ออย่างเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องคุณภาพที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญ เพราะเมื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแม้จะต้องจ่ายมากขึ้นแต่เราสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้ ดังนั้น หากเราขายยางคุณภาพที่ตลาดไม่ต้องการก็มีโอกาสที่จะได้ราคาถูก แต่ถ้าเราผลิตของคุณภาพดี น่าจะเพิ่มราคาในระดับพรีเมียมได้ และถ้าทำให้ผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานจีเอ็มพีเป็นที่ต้องการของโลก ก็จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกรได้ด้วย” อีอีซีอธิบาย

ขณะที่ “ปรีดีเปรม ทศนกุล” นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. บอกว่า โรงงานยางแผ่นรมควันในปัจจุบันมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ มีทั้งยางแผ่นรมควัน (RSS) ชั้น 3, RSS4, RSS5 ยางพอง และยางคัตตึง ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดความรู้ทางด้านวิชาการและการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม

“ดังนั้น การยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันนับเป็นก้าวแรกของวงการยางไทยที่สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำ การผลิตยางได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ โดยมาตรฐานจีเอ็มพี จะยกระดับเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2556 เป็นระบบจีเอ็มพีด้านยางพาราฉบับแรกที่ถูกประกาศใช้ และเป็นการจัดระบบการควบคุมคุณภาพพืชชนิดเดียวที่กินไม่ให้ทั่วโลกรู้จัก”

สำหรับการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพีนั้น ปรีดีเปรมอธิบายว่า เริ่มต้นให้ความสำคัญตั้งแต่น้ำยางสด จนถึงระบบการรวบรวมน้ำยางสดที่สะอาดตั้งแต่สวนมายังโรงงานผลิต และการทดสอบคุณภาพน้ำยางเมื่อมาถึงโรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของยางที่ผลิตได้ ไปจนถึงกระบวนการรีด ล้าง และการตากยาง ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพการผลิตยางดิบทุกขั้นตอน

“ในส่วนระบบผลิตยางแผ่นรมควันจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานไม้ฟืน ชนิดของไม้ฟืน เพื่อใช้ในการควบคุมความร้อนระยะเวลาที่เหมาะสม การนำยางออกจากเตา การคัดชั้นและจัดชั้นยาง การเก็บตลอดจนการขนส่งตามระบบควบคุมคุณภาพ จึงทำให้มาตรฐานจีเอ็มพี เป็นระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐาน ทุกกระบวนการผลิตทำให้ได้ยางที่มีคุณภาพดีและมีความสม่ำเสมอ จำหน่ายได้ในราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ” ปรีดีเปรมทิ้งท้าย



กระบวนการทำยางแผ่นรมควัน

“ชาติ วรรณบวร” ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี บอกว่า สหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก 562 ราย มีกำลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 500 ตันต่อปี มีประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 คิดเป็นร้อยละ 92 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรีดำเนินการพัฒนามาตรฐานเพื่อขอรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี และผ่านการรับรองเมื่อเดือนกันยายน ทำให้สหกรณ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรมควัน ชั้น 3 ขึ้นได้อีกและยังลดยาคัดตั้งหรือการสูญเสียยางในกระบวนการผลิตอีกด้วย

เช่นเดียวกับ “ทองยศ รักษ์เมือง” ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี เล่าให้ฟังว่า ระบบมาตรฐานจีเอ็มพีจะเน้นเรื่องคุณภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย และระบบการผลิตที่ละเอียดพิถีพิถัน ทำให้คุณภาพสม่ำเสมอ ลดการสูญเสียลงได้มาก จากเมื่อก่อนเราผลิตยางแผ่นออกมาไม่เท่ากัน เข้าเครื่องจักรก็ขาดแผ่นไหนอ่อนก็ฉีก บางแผ่นหนาเกินไปหรือวางทับกันเวลาอบก็ไม่สุก ทำให้มียางเสียต้องคัดตั้งออกประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังจากผ่านการยกระดับมาตรฐานจีเอ็มพีแล้วตอนนี้มียางเสียประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น รวมแล้วนอกจากจะลดเวลาการผลิต ลดความสูญเสียแล้ว ยังสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ประมาณกิโลกรัมละ 1 บาท

ทองยศระบุอีกว่า การเข้าสู่การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐานจีเอ็มพี หลายคนอาจคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระต้นทุน เพิ่มระยะเวลาในการผลิต แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ การผลิตยางจีเอ็มพีเป็นการทำกระบวนการผลิตให้เป็นขั้นเป็นตอน เริ่มต้นจากสวน โดยจะมีการตรวจน้ำยางจากสมาชิกเพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมปริมาณให้เท่ากันทุกขั้นตอน ทำให้ขนาดของยางแผ่นออกมาเท่ากัน และเน้นเรื่องของความสะอาด เมื่อการทำงานเป็นระบบระเบียบจะช่วยให้การผลิตเร็วขึ้น ย่นระยะเวลาลงด้วยซ้ำ

“โดยเฉพาะการการคัดตั้งยาง จากเดิมคนงานต้องตื่นมาคัดตั้งยางตั้งแต่ตี 2 แต่เมื่อเราทำกระบวนการผลิตให้สะอาดเป็นระบบทำให้ไม่มียางที่เสียก็ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาส่วนนี้ลง ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานก็ดีขึ้น สำหรับยางแผ่นที่ได้เป็นยางคุณภาพดีพอค้าซื้อไปแล้วได้อย่างที่สะอาด ไม่พบเศษเส้นผม เศษรองเท้า หรืออะไรต่างๆ ผสมอยู่จะทำให้เขาพอใจ เราก็จะขายได้ราคาเพิ่มขึ้นตามคุณภาพแน่นอน”

ขณะที่โรงงานหลายแห่งกำลังพยายามปรับปรุงเพื่อยกระดับให้ได้รับมาตรฐานจีเอ็มพี อย่างเช่นสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อ

“อุทัย ศรีเทพ” ประธานสหกรณ์ บอกว่า ขณะนี้ความต้องการของผู้ใช้ยางได้เปลี่ยนไป ผู้ใช้ยางต้องการยางที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการใช้ยางของผู้ใช้ยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานจะต้องพัฒนา ยางให้มีคุณภาพสูงขึ้น หลังมีการกำหนดมาตรฐานจีเอ็มพีจาก กยท. อันดับแรกมีการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ผลิตยางให้เข้าใจกระบวนการและเห็นคุณค่าและความสำคัญในเรื่องนี้ จากนั้นก็กระจาย ข่าวไปสู่สมาชิกผู้ส่งน้ำยาง ตั้งแต่วิธีกรีดยาง การใส่ปุ๋ย รวมถึงภาชนะที่ใส่น้ำยาง เพื่อให้ยางที่ออกมามีคุณภาพใกล้เคียงกันหมด ตามมาตรฐานจีเอ็มพี ที่ยกระดับคุณภาพทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ

“ผมมองว่าเวลานี้เป็นยุคของการแข่งขัน ประเทศไทยไม่ได้ผลิตรายการประเทศเดียว แล้วสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งตอกก็ไม่ได้ผลิตรายการเพียงเจ้าเดียว ดังนั้น ถ้าเราไม่พัฒนาก็มีโอกาสที่เราจะมีปัญหาเรื่องตลาดในอนาคตได้”
อุทัยทั้งท้าย”



กระบวนการทำยางแผ่นรมควัน



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: เตือน!ชาวยาง"ไม่สอดใส่ยางตาย"กระทบส่งออก!

เตือน!ชาวยาง"ไม่สอดใส่ยางตาย"กระทบส่งออก!

โดย - โต้ะข่าวเกษตร

การยางฯ แนะนำชาวสวนยางทั่วประเทศผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอดใส่ยางตาย เตือนอาจกระทบต่อการส่งออก สิ่ง
เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร

นางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า
กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมี
ยางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิตแล้วจะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้เสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางขึ้นน้ำจะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด



ยางก้อนถ้วย

ส่วนภาคเกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีคุณภาพและจำหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย
โดย กยท.จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ ยางก้อนถ้วยที่ดี และมี
คุณภาพ โดย กยท.ในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

นอกจากนี้ ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง
พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหรือพิจารณาในการออกเป็นข้อกำหนดได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยาง
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

กยท. แนะนำเกษตรกร ยางราคาดี ต้องมีคุณภาพ เร่งสร้างความเข้าใจการผลิตยางก้อนต้องไม่สอได้สลาย

กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอได้สลาย หลังพบในบางพื้นที่ มีการส่งขายยางก้อนไม่มีคุณภาพ เตือน อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกยางและความเชื่อมั่นของคู่ค้า ทั้งนี้ **กยท.**ทุกจังหวัดจะติดตามเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางก้อนในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมี ยางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิตแล้ว จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นนำ จะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด เกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและจำหน่ายสู่ตลาด ดังนั้น หาก เกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย **กยท.** จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ เขตจังหวัดและสาขาจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

นอกจากนี้ ได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหารือพิจารณาในการออกเป็นข้อกำหนดได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการ ผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ ในพื้นที่ จ.ตรัง เร่งพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควัน เตรียมพร้อมในการก้าวสู่การยกระดับภายใต้มาตรฐาน GMP



นายดำรง ธรรมเพชร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยต้องการพัฒนาคุณภาพยางพาราของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปชั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน เพราะในแต่ละปีไทยสามารถส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท กิจท. จึงเข้าไปดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั่วประเทศ จำนวน 176 แห่ง

สำหรับจังหวัดตรังมีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมากถึง 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่าง ที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน ซึ่ง กิจท. ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่าน การรับรองแล้ว จำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ไทย จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด และยังคงมีสหกรณ์กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ ที่มีความพร้อมและศักยภาพ เตรียมพร้อมในการก้าวสู่การจัดทำมาตรฐาน GMP ทั้งนี้ทาง กิจท. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมียมที่กำหนดไว้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอดศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง



วันที่ 28 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว สหกรณ์ฯ ย่านตาขาว จ.ตรัง เพิ่มช่องทาง
การตลาดฯ

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด เพิ่มช่องทางการตลาดในโรงพยาบาลตรังและห้างสิริบรรณซ้อปปีงเซ็นเตอร์ เพื่อ
กระจายข่าวสาร "โครงการข้าวสารสหกรณ์ไทยช่วยชาวนา" สู่มุ่บรีโภคให้สะตวคและท่วถึง

อย่าพลาด !
ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา
ราคาพิเศษสุด เริ่มต้นที่ 5 กก. 100 บาท
30 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลตรัง ชั้น 2
1-2 ธันวาคม 2559 ห้างสิริบรรณฯ ชั้น 1
โดย สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด

นางโสรนาถ อยู่อำไพ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จำกัด ในฐานะเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค จัด "โครงการข้าวสารสหกรณ์ไทย
ช่วยชาวนา" เพื่อแก้ปัญหาาราคาข้าวเปลือกของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และการกระจายข้าวสารของสหกรณ์รูปแบบขบวนการ
สหกรณ์ ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายผ่านจุดจำหน่าย จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ ตำบลย่านตาขาว สาขา
ป้มน้ำมัน ESSO ย่านตาขาว สาขาทุ่งค่าย สาขาทุ่งยาว สาขาโพรงจระเข้ สาขาเกาะเปี้ยะ การยางแห่งประเทศไทย สาขา
ย่านตาขาว และห้างนูชรินทร์อาหารกึ่ง ตำบลบ้านนา อำเภอยะเหลียน รวมถึงร้านค้าสหกรณ์ของสมาชิกในทุกหมู่บ้านของ
อำเภอย่านตาขาว อีก จำนวน 180 ร้าน แล้ว และยังได้ขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังโรงพยาบาลตรัง ชั้น 2 ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 และที่ห้างสิริบรรณซ้อปปีงเซ็นเตอร์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจาย
ข้าวสารสู่มุ่บรีโภคให้สะตวคและท่วถึง

ทั้งนี้ ข้าวสารที่มีจำหน่าย สั่งซื้อมาจากสหกรณ์ผู้ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน
และสมาชิกของสหกรณ์ในราคาต้นทุน ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิตอน บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ข้าวหอมมะลิ
100 เปอร์เซนต์ บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 150 บาท และข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซนต์ ชนิดพิเศษ บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา
165 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรัช จำเริญนูสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 <p>ยางปาล์ม ผู้นำข่าวสารในวงการยางพาราและปาล์มน้ำมัน <i>online</i></p>	<p>วันที่ 28 พ.ย. 59</p> <p>หัวข้อข่าว ยางก้อนถ้วยสอดไส้ “ยางตาย” ทำล้อยางเสื่อมคุณภาพเร็ว กยท.เตือน อจรกระทบถึงส่งออก</p>
---	---

ยางก้อนถ้วยสอดไส้ “ยางตาย” ทำล้อยางเสื่อมคุณภาพเร็ว กยท.เตือน อจรกระทบถึงส่งออก



การยางแห่งประเทศไทย แนะนำเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพ ไม่สอดไส้ยางตาย หลังพบในบางพื้นที่ มีการส่งขายยางก้อนที่ไม่มีคุณภาพ เตือนอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกยางและความเชื่อมั่นของคู่ค้า

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิต จะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางชั้นนำมีกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างละเอียด



แต่เกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ จึงอาจส่งผลให้ผลิตวัตถุดิบไม่มีคุณภาพจำหน่ายสู่ตลาด

ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท. จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ และยางก้อนถ้วยที่ดี และมีคุณภาพ โดยการยางแห่งประเทศไทยในทุกๆ เขต จังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง



นอกจากนี้ ยังนำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนถ้วย) อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหรือพิจารณาในการออกเป็นข้อกำหนดได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-การค้า

วันที่: อาทิตย์ 27 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3213

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 62.71 Ad Value: 78,387.50 PRValue (x3): 235,162.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: ราคาพืชเศรษฐกิจพื้นด้วยกุ่มข้าว-มัน-ยาง-ปาล์ม'พันต่ำสุด

ราคาพืชเศรษฐกิจพื้นด้วยกุ่มข้าว 'ข้าว-มัน-ยาง-ปาล์ม'พันต่ำสุด

ราคาสินค้าเกษตรหลักทั้งข้าว มัน ยาง ปาล์มพุ่ง หลังผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ความต้องการเพิ่ม ผู้ค้าแย่งซื้อ ยางล้นราคาผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ทิศทางปี 60 แนวโน้มดีต่อเนื่อง คาดมีโอกาสขยับถึง 75 บาท/กก.ในสิ้นปีนี้ ขณะที่มันสดขยับ 2 บาท/กก. ข้าวเปลือกหอมมะลิขยับขึ้น 1,500 บาท/ตัน ปาล์มยัง 6 บาท/กก.

จากที่เกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรหลักของประเทศทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน รวมถึงพืชเกษตรอีกหลายชนิดต้องเผชิญกับราคาสินค้าตกต่ำมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศ ล่าสุดจากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบสินค้าเกษตรหลักหลายรายการราคาเริ่มขยับดีขึ้น

โดยในสินค้าข้าวนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ อดีตเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่า ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ณ ปัจจุบันราคาได้ขยับสูงขึ้น โดยในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ราคาตลาดที่โรงสีรับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 9,500-1 หมื่นบาทต่อตันขยับสูงขึ้นจากก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560 (โครงการจำนำยุงแดง) ที่ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 8,000-8,500 บาทต่อตัน หรือขยับขึ้นเฉลี่ย 1,500 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น



ไม่เกิน 15% ล่าสุดเฉลี่ยที่ 7,500-7,600 บาทต่อตัน จากก่อนหน้าที่รัฐบาลจะมีโครงการจำนำยุงแดงอยู่ที่ 7,200-7,300 บาทต่อตัน หรือปรับขึ้นมาประมาณ 300 บาทต่อตัน

"ทิศทางราคาข้าวเปลือกเจ้าในเดือนธันวาคมราคาคงไม่ต่ำกว่านี้ เพราะเป็นปลายฤดูของการเก็บเกี่ยว และปริมาณข้าวก็เหลือน้อย ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงนี้เป็นผล จากหลายปัจจัยที่สำคัญได้แก่ ผู้ส่งออกที่ยังมีข้าวไม่พอส่งมอบลูกค้าในเดือนธันวาคม-มกราคมปีหน้า ได้เร่งซื้อข้าวจากโรงสีที่ไปรับออเดอร์จากผู้ส่งออกไว้ก็เร่งซื้อข้าวเปลือก จากขบวนการชะลอการขายข้าวหลังมีจำนำยุงแดง และจากการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาที่มีความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากไม่มีรถเกี่ยว ส่งผลให้มี

ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาดน้อยและเกิดการแย่งซื้อ"

จากปัจจัยที่กล่าวมาคาดจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลินับจากนี้คงไม่ต่ำไปกว่าราคา ณ ปัจจุบัน ส่วนราคาจะขยับขึ้นไปมากน้อยเพียงใดขึ้นกับแรงซื้อในตลาด ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปีปีหน้ายังคาดได้ยาก

ส่วนในสินค้ามันสำปะหลัง นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรได้รับ ณ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยทุกเปอร์เซ็นต์เชื่อแปงอยู่ที่ 2 บาท/กก. ถือเป็นราคาที่ดี จากช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวปีการผลิต 2559/2560 ผลผลิตออกมามากตลาดส่งออกไม่ดี ทำให้เกษตรกรขาย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-การค้า

วันที่: อาทิตย์ 27 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3213

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 62.71 Ad Value: 78,387.50 PRValue (x3): 235,162.50

คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: ราคาพืชเศรษฐกิจฟื้นตัวยกแผงข้าว-มัน-ยาง-ปาล์ม'พันต่ำสุด

หัวมันได้ 1-1.20 บาท/กก. ต่ำสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูการผลิต ปี 2560/2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61) ซัพพลาย หัวมันในตลาดยังมีน้อย โรงงานแป้งมัน และลานมันเส้นมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหัวมันปรับตัวสูงขึ้น ส่วนทิศทางราคาหัวมันสดในปี 2560 ก็ จะยังขึ้นๆ ลงๆ ตามดีมานด์และซัพพลาย ในแต่ละช่วง

นายหลักชัย กิตติพล นายก กิตติศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า ราคายางพารา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถือว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยราคา ยางแผ่นดิบชั้น 3 ทั้งราคาในท้องถิ่น และ ราคาประมูล ณ ตลาดกลางในหลายจังหวัด ได้แตะระดับ 65 บาท/กก. เป็นครั้งแรก ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ที่สำคัญคือ สดีอก ยางพาราในจีนซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหญ่ลดลง จนแทบไม่มีเหลือ เวลานี้ต้องเร่งซื้อเก็บ เพราะราคาเริ่มขยับสูงขึ้น ผลจากฝนตก ชุกในภาคใต้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า โดยในสิ้นปีนี้น่าจะเห็นราคารายที่ระดับ 70 บาทต่อกิโลกรัม และทิศทางปี 2560 น่าจะดีกว่าปีนี้

ด้านนางวิวรรณ บุญประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมัน ปาล์มประเทศไทย กล่าวว่า ราคาผลปาล์ม ทะลายภาพรวมตั้งแต่ต้นปี จนถึง ณ ปัจจุบันมีราคาที่ดี (ราคา ณ วันที่ 24 พ.ย. 59 เหลืออยู่ที่ระดับ 6 บาท/กก.) จากผล กระทบภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผล ผลิตออกมาน้อย แม้ในช่วงที่กึ่งปีปกติจะมี ผลผลิตออกมามาก แต่ปีนี้ผลผลิตมี น้อย คาดในเดือนธันวาคมผลผลิตก็ยังน้อย แต่มีความต้องการสูงทั้งเพื่อใช้ผลิต น้ำ มันปาล์มบริโภค ใช้ผลิตไบโอดีเซล และ เก็บสต็อก ซึ่งราคาในปีหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องรอผลการประเมินผลผลิตจากสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรอีกครั้ง